

## **TRƯỜNG THCS VIỆT HÙNG THAM GIA KỲ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP QUẬN MÔN NGỮ VĂN VÀ TIẾNG ANH**

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Quận năm học 2024-2025 tại trường THCS Việt Hùng đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với những tiết dạy xuất sắc của hai cô giáo Vũ Thị Thúy Hương và Nguyễn Thùy Liên. Cả hai cô đã không chỉ thể hiện sự chuẩn bị công phu mà còn mang đến những bài giảng đầy sáng tạo và tinh thần đổi mới, giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách sinh động và hiệu quả.

### **\* Tiết Dạy Môn Ngữ Văn - Cô giáo Vũ Thị Thúy Hương**

Trong tiết dạy môn Ngữ văn, cô Vũ Thị Thúy Hương đã chọn tác phẩm "Gấu con chân vòng kiềng" của nhà văn U-xa-chốp, một tác phẩm giàu tính nhân văn và đầy cảm xúc. Qua đó, cô đã khéo léo dẫn dắt học sinh vào một thế giới đầy yêu thương, nơi những câu chuyện nhỏ nhưng ý nghĩa lại chứa đựng những bài học sâu sắc về tình cảm gia đình, sự yêu thương vô bờ bến và giá trị của sự quan tâm, chia sẻ trong cuộc sống.

Cô sử dụng phương pháp giảng dạy tinh tế, kết hợp việc phân tích văn bản một cách chi tiết và sử dụng những câu hỏi mở nhằm kích thích học sinh suy nghĩ và thảo luận. Cô không chỉ chú trọng việc giúp học sinh hiểu rõ nội dung tác phẩm, mà còn tạo cơ hội để các em thể hiện quan điểm cá nhân về các vấn đề như tình yêu thương gia đình và sự khác biệt giữa các nhân vật trong câu chuyện. Bằng sự khéo léo và tận tâm trong cách truyền đạt, cô Hương đã giúp các em không chỉ đọc mà còn cảm nhận được giá trị nhân văn trong từng trang sách.

### **\* Tiết Dạy Môn Tiếng Anh – Cô giáo Nguyễn Thùy Liên**

Với tiết dạy bộ môn Tiếng Anh, cô Nguyễn Thùy Liên đã mang đến một bài học thú vị và bổ ích với chủ đề "Unit 8: Films. Period 68. Lesson 7. Looking Back and Project". Tiết học này không chỉ giúp học sinh ôn lại kiến thức ngữ pháp và từ vựng liên quan đến chủ đề phim ảnh, mà còn là dịp để các em phát triển kỹ năng giao tiếp, tư duy sáng tạo và khả năng làm việc nhóm.

Với phương pháp dạy học linh hoạt, cô Liên đã khéo léo kết hợp giữa việc ôn tập kiến thức, thảo luận nhóm và các hoạt động thực hành, giúp học sinh không chỉ củng cố từ vựng, ngữ pháp mà còn thực hành kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp thực tế. Các em được khuyến khích thảo luận về những bộ phim

yêu thích, chia sẻ cảm nhận cá nhân và tham gia vào các dự án nhỏ liên quan đến việc tạo dựng nội dung về một bộ phim, qua đó phát huy sự sáng tạo và khả năng làm việc nhóm. Cô đã tạo ra một không gian học tập vui vẻ và năng động, giúp học sinh không chỉ học mà còn yêu thích tiếng Anh hơn.

Cả hai cô giáo Vũ Thị Thúy Hương và Nguyễn Thùy Liên đã mang đến những tiết học không chỉ đáp ứng được yêu cầu về kiến thức mà còn tạo ra những trải nghiệm học tập thú vị, đầy cảm hứng. Sự sáng tạo, nhiệt huyết và tinh thần đổi mới của các cô đã góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và khơi dậy niềm đam mê học tập trong mỗi học sinh. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phương pháp dạy học sáng tạo chính là chìa khóa để thành công trong việc giáo dục và phát triển toàn diện học sinh.

Thông qua cuộc thi giáo viên dạy giỏi, các cô không chỉ khẳng định được năng lực sư phạm mà còn góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng giáo dục của trường THCS Việt Hưng, đồng thời là nguồn cảm hứng lớn cho các thế hệ giáo viên tiếp theo.

### *Một số hình ảnh trong tiết dạy*













